
Hverfisnefnd Oddeyrar

4. fundur

Hverfisnefnd Oddeyrar kom saman til fundar í matsal Oddeyrarskóla flri›judaginn 11.
mars 2003 kl. 20.00.
Mætt voru: Hallgrímur Skaptason,  Jón Einar Jóhannsson, Sólveig Jóhannsdóttir og
Katrín Björg Ríkar›sdóttir (a›almenn). Hjalti Jóhannesson bo›a›i forföll.

1. Helga Hauksdóttir skólastjóri Oddeyrarskóla og Svanhildur Daníelsdóttir
a›sto›arskólastjóri voru gestir fundarins. Ræddar voru hugmyndir a› samstarfi
skólans og hverfisnefndar. Ákve›i› var a› gefa út sameiginlegt bla› sem dreift
yr›i í hverja íbú› og fyrirtæki í hverfinu. Hverfisnefndin mun flar gera grein
fyrir sér og nemendur kynna afrakstur flemadaga um sitt næsta nágrenni sem
haldnir ver›a 18.-19. mars. Hverfisnefnd mun kanna hva› hún getur lagt til
vegna kostna›ar vi› útgáfuna. Katrín mun ræ›a vi› Sigrí›i Stefánsdóttur
svi›sstjóra fljónustusvi› bæjarins um a› bærinn grei›i pappírskostna› fyrir
hönd nefndarinnar.
Stefnt er a› flví a› halda annan fund vegna útgáfumála a› loknum
flemadögum. Skólast‡rur munu bo›a til hans.

2. Helga og Svanhildur kynntu nefndinni teikningar af skólaló›. Væntanlega
ver›a sett upp n‡ leiktæki í vor.

3. Fari› yfir drög a› bréfi til leikskólastjóra I›avallar vegna fágangs sorps. Katrín
sendir bréfi›.

4. Rætt um næstu gesti á fundi nefndarinnar. Ákve›i› a› fá Tryggva Marinósson
forstö›umann framkvæmdami›stö›var bæjarins á næsta fund. Katrín hefur
samband vi› hann. Einnig rætt um a› fá Elínu Antonsdóttur jafnréttisfulltrúa
til fundar fljótlega vegna endursko›unar jafnréttisáætlunar bæjarins.

5. Katrín kynnti hugmynd a› opnum fundi fyrir íbúa Oddeyrar í vor flar sem
sérfræ›ingur yr›i fenginn til fless a› fjalla um vi›hald gamalla gar›a.

Fleira var ekki til umfjöllunar.
Næsti fundur nefndarinnar ver›ur haldinn flri›judaginn 25. mars kl. 20.

Katrín Björg Ríkar›sdóttir


